

Tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đang tăng trưởng ở mức cao

(nhandan.vn) Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 5/6 cho biết, dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đang tăng trưởng khoảng 50 - 75%, mức tăng cao thứ 4 thế giới.

Sau khi mở cửa hoàn toàn từ ngày 15/3, chỉ số này của Việt Nam đã liên tục duy trì mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, cho thấy tốc độ phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nước nhà.

Các thị trường đang tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Singapore, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Đức, Thái Lan, Canada và Anh.

Các điểm đến của Việt Nam được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế và Quy Nhơn.

Tới cuối tháng 4, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không tới nước ta đã chạm mốc 1.114% và tiếp tục tăng cao trong tháng 5, thời điểm cao nhất tăng tới 2.000% so với cùng kỳ năm 2021.

Về lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam, mức tăng từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 5 đã tăng hơn 4 lần.

Cụ thể, ngày 1/4, lượng tìm kiếm tăng 103% so với cùng kỳ năm 2021, đến giữa tháng 5 đạt mức tăng 450% và tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tổng cục Du lịch cũng nhấn mạnh, từ ngày 27/4, nước ta dừng việc khai báo y tế với Covid-19 đối với người nhập



Ảnh minh họa

cảnh. Từ ngày 15/5, du khách tới Việt Nam không phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh.

Công tác truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam được đẩy mạnh, nhất là trên các nền tảng số.

Đặc biệt, nhân dịp SEA Games 31, ngành du lịch đã chủ động quảng bá hình ảnh một Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn tới các đoàn thể thao Đông Nam Á và du khách trên thế giới.

Số liệu thống kê cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trở lại trong tháng 5. Tính chung 5 tháng của năm

2022, khách quốc tế đến nước ta gặp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vẫn còn thấp hơn nhiều so với thời điểm trước dịch Covid-19 nhưng đây là tín hiệu rất tích cực đối với ngành du lịch sau hơn 2 tháng chính thức mở cửa hoàn toàn.

Các thị trường khu vực trên thế giới đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể thị trường khu vực châu Á tăng 3,2 lần; khu vực châu Mỹ tăng 22,9 lần; khu vực châu Âu tăng 10,7 lần.

Đặc biệt, tại SEA Games 31 vừa qua, Việt Nam đã thu hút các đoàn vận động viên, quan

hiện xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh.

Ngày 14/5, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 886/PC-VPCP chuyển Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì nghiên cứu, xử lý đề xuất của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) về giải pháp cải thiện một số thách thức, rào cản kỹ thuật nhằm gia tăng hiệu quả thực thi chủ trương mở cửa lại hoạt động du lịch, trong đó có tạm dừng yêu cầu bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch chi trả các vấn đề như tai nạn, rùi ro, các bệnh cấp tính... không chi trả cho điều trị Covid-19.

Theo quy định của Luật Du lịch, khách du lịch vào Việt Nam bắt buộc phải có bảo hiểm du lịch, trong đó có tạm dừng yêu cầu bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch chi trả các vấn đề như tai nạn, rùi ro, các bệnh cấp tính... không chi trả cho điều trị Covid-19.

Tuy nhiên, việc điều trị cho ca mắc Covid-19 hiện không tốn kém nhiều chi phí như trước đây, đa số không phải nằm viện điều trị dài ngày.

Cần có tình hình thực tiễn diễn biến dịch Covid-19 và những quy định mới trong phòng, chống dịch hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy yêu cầu đối với khách du lịch phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch chi trả điều trị Covid-19 đã không còn cần thiết.

Vi vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bỏ yêu cầu về bảo hiểm có nội dung chi trả điều trị Covid-19 đồng thời dừng Phương án số 829/PA-BVHTTDL.

Các yêu cầu an toàn y tế đối với khách du lịch hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khách du lịch tuân thủ Luật Du lịch và pháp luật liên quan...

RA QUÂN HƯỞNG ƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

hiệu quả, chú trọng các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; triển khai các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường; khuyến khích hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa; phong trào trồng cây xanh trong các khu đô thị, khu dân cư; hạn chế việc đốt rơm rạ sau thu hoạch tại các khu vực nông thôn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện với môi trường.

Tại lễ ra quân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tặng phương tiện, thiết bị thu gom rác thải, tặng cây xanh và ghế đá cho xã Vũ Phúc.

Nhân dịp này, hơn 150 đại biểu, đoàn viên thanh niên, hội viên hội cựu chiến binh, hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân và người dân xã Vũ Phúc đã tham gia trồng cây và vệ sinh môi trường trên địa bàn.



Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây tại xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình).

ĐỒNG HƯNG

Phát động tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Đến nay, huyện Đồng Hưng đã ghi nhận 1 ca mắc sốt xuất huyết nội sinh tại xã An Châu. Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, huyện đã phát động tổng vệ sinh môi trường đợt 2 trên toàn địa bàn.

Trong chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, cán bộ, nhân viên y tế, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể làm nông cốt đồng thời vận động học sinh và nhân dân các khu dân cư cùng tham gia. Mỗi gia đình, các cơ quan, đơn vị, trường học chủ động tổ chức phun hóa chất diệt muỗi, côn trùng, ký sinh trùng theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự xử lý các dụng cụ chứa nước như đậy kín nắp, thả cá ăn lăng quăng vào, lật úp dụng cụ chứa nước nếu không sử dụng, thu dọn vật phế thải dễ gây đọng nước quanh nhà, tổ chức quét dọn, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, khi ngủ phải màn... Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh tại cộng đồng, chủ động lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi sốt xuất huyết, sốt phát ban nghi sốt, cúm A không rõ nguyên nhân; tổ chức phun hóa chất phòng, chống dịch kịp thời ở các trọng điểm, xã có bệnh nhân sốt xuất huyết.

THU HIỀN

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Tìm hiểu quy định của pháp luật về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Câu 1. Đề nghị cho biết việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân qua phiếu thu thập thông tin dân cư, phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021, việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân qua phiếu thu thập thông tin dân cư; phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư được thực hiện như sau:

1. Việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân qua phiếu thu thập thông tin dân cư; phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư được thực hiện như sau:

2. Việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được trưởng công an cấp xã hoặc trưởng công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã (sau đây viết gọn là công an cấp xã) phê duyệt.

3. Khi có yêu cầu thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công an cấp xã tiến hành phát phiếu, hướng dẫn công dân kê khai, thu phiếu thu thập thông tin dân cư; phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư; tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân kê khai với giấy tờ pháp lý, giấy tờ hộ tịch của người được thu thập.

4. Trường hợp thông tin về công dân đã đầy đủ, chính xác thì cảnh sát khu vực, công an xã



Ảnh minh họa

ký xác nhận, trình trưởng công an cấp xã ký, đóng dấu.

- Trường hợp thông tin về công dân chưa đầy đủ hoặc không phù hợp thì yêu cầu công dân kê khai bổ sung, chỉnh lý và xuất trình các giấy tờ có giá trị pháp lý làm căn cứ xác thực thông tin.

- Trường hợp thông tin của công dân không đồng nhất thì công an cấp xã có trách nhiệm phối hợp với công dân, cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan có liên quan để kiểm tra tình pháp lý của các thông tin đó, sau khi xác định thông tin chính xác của công dân thì cảnh sát khu vực, công an xã ký xác nhận, trình trưởng công an cấp xã ký, đóng dấu. Trường hợp không đủ căn cứ để phê duyệt thì thông báo và đề nghị công dân bổ sung, hoàn thiện.

4. Công an cấp xã tiến hành cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong thời hạn 2 ngày làm việc phải chuyển phiếu thu thập thông tin dân cư; phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư; tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân kê khai với giấy tờ pháp lý, giấy tờ hộ tịch của người được thu thập.

5. Khi cơ quan quản lý Cơ sở

dữ liệu quốc gia về dân cư phát hiện thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị thiếu, có sai sót hoặc không phù hợp thì yêu cầu công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú kiểm tra, rà soát tính chính xác của thông tin; chỉnh sửa, bổ sung thông tin của công dân khi có đủ căn cứ.

Câu 2. Đề nghị cho biết việc thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021, việc thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định như sau:

- Số căn cước công dân, số định danh cá nhân đã có trong giấy khai sinh là số định danh cá nhân của công dân; các trường hợp công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân, giấy khai sinh đã có số định danh cá nhân

thì sử dụng thông tin về số căn cước công dân, số định danh cá nhân trong giấy khai sinh và các thông tin trên thẻ căn cước công dân, giấy khai sinh để tiến hành các giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Khi công dân có yêu cầu được thông báo về số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân hoặc người đại diện hợp pháp của công dân yêu cầu công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú cấp văn bản thông báo.

- Mẫu thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA) được in trực tiếp từ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công dân sử dụng thông báo này để chứng minh nội dung thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Câu 3. Đề nghị cho biết việc thu thập, cập nhật thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021, việc thu thập, cập nhật thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân được thực hiện như sau:

- Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu căn cước công dân qua công tác thu

nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

- Thông tin của công dân thu thập qua công tác thu nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định.

Câu 4. Theo quy định của pháp luật, việc cung cấp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021, thủ tục cung cấp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân như sau:

- Cơ quan, tổ chức có nhu cầu cung cấp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phải có văn bản đề nghị, nêu rõ mục đích, nội dung, phạm vi thông tin cần cung cấp, cam đoan chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin khi được cung cấp. Nếu không thuộc các trường hợp được cung cấp thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo quy định tại điểm đ khoản 1, Điều 8 thì phải có văn bản đồng ý có công chứng hoặc chứng thực của công dân được đề nghị cung cấp thông tin và được sự đồng ý của người có thẩm quyền quy định tại Điều 9 Thông tư số 59/2021/TT-BCA.

- Công dân có nhu cầu cung cấp thông tin của mình thì có văn bản yêu cầu nêu rõ mục đích, nội dung thông tin cần cung cấp; xuất trình thẻ căn cước công dân để cơ quan công an kiểm tra, xác định đúng người đề nghị cung cấp thông tin.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu khai thác, người có thẩm quyền quy định tại Điều 9 Thông tư số 59/2021/TT-BCA có trách nhiệm trả lời bằng văn bản kết quả khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

(còn nữa)

LÊ THUY

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 5/6
Thế giới: Hơn 535,2 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 5/6, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 535,2 triệu ca, trong đó hơn 6,32 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Số ca mắc mới giảm 196 ca so với ngày 4/6
Tính từ 16 giờ ngày 4/6 đến 16 giờ ngày 5/6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 685 ca mắc Covid-19 mới đều là các ca trong nước. Việt Nam hiện đã ghi nhận hơn 10,72 triệu ca mắc Covid-19.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 222 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, gần 8.550 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang điều trị là 35 ca.

Thái Bình: Đã thực hiện tiêm hơn 10.300 mũi vắc-xin phòng Covid-19 trong ngày

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 13 bệnh nhân (tính đến 19 giờ ngày 5/6).

Tính đến 17 giờ ngày 5/6, Thái Bình đã thực hiện tiêm gần 3,76 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 3,39 triệu mũi; tiêm cho người từ 12 - 17 tuổi là hơn 303.700 mũi; tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là gần 58.200 mũi.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476, 0227.3831.885